

Cuộc thi "Nét đẹp HS-SV qua Ống kính" - Bất ngờ đến phút cuối

Trang trọng, hồi hộp và đầy bất ngờ - Đó là tâm trạng chung của tất cả những ai theo dõi trực tiếp lễ công bố và trao giải cuộc thi "Nét đẹp Học sinh-Sinh viên qua Ống kính" tại Hội trường 713 - Đại học Duy Tân trong đêm 15/05/2011 vừa qua.



TS. Võ Thanh Hải trao giải nhất (ảnh Nữ) cho Võ Thị Mỹ Hạnh (Đại học Duy Tân)

Trước sự chứng kiến của đại diện Ban Giám Hiệu Đại học Duy Tân, quý thầy cô giáo cùng gần 500 khán giả, những gương mặt đẹp nhất, những góc quay ấn tượng nhất được tôn vinh. 23 giải thưởng được công bố, mỗi giải mang một vẻ đẹp riêng, phong cách riêng. Cùng với đó, sự xuất hiện những giọng ca xuất sắc nhất, những nhóm nhảy chuyên nghiệp nhất của sinh viên Duy Tân và các vị khách mời đã khiến đêm trao giải trở nên nóng bỏng và sôi động. Một bữa tiệc âm thanh, hình ảnh hoàn hảo dành cho tất cả những ai có mặt tại hội trường.

Ở phần thi ảnh, với tà áo dài trắng thướt tha, nụ cười rạng ngời, đôi mắt huyền trong sáng, vẻ đẹp tinh khôi của **Võ Thị Mỹ Hạnh - sinh viên [chương trình PSU](#), Khoa Đào Tạo Quốc Tế, Đại học Duy Tân** đã chiếm trọn cảm tình của Ban Giám Khảo cùng đông đảo người hâm mộ, giành giải nhất chung cuộc phần thi ảnh giành cho nữ. Đối lại sự duyên dáng của các nữ sinh, **Đỗ Việt Trần Anh, chàng sinh viên đến từ Khoa Kiến trúc Đại học Duy Tân** thể hiện một nét đẹp lịch lãm, nam tính nhưng không kém phần thư sinh-giành giải nhất phần thi ảnh giành cho nam. Giải nhì chung cuộc thuộc về các thí sinh **Đỗ Trọng Anh Vũ** (Trường THPT Trần Phú), **Đỗ Thị Ngọc Châu** (ĐH Kinh Tế Đà Nẵng) và **Lục Linh Lan** (ĐH Duy Tân). Các thí sinh **Hồ Hải Nguyệt** (Trường cao đẳng Lương thực thực phẩm) và **Nguyễn Thị Thu Thảo** (THPT Trần Quý Cáp) giành giải Nữ sinh duyên dáng. Thí sinh **Đan Thanh** (THPT Phan Chu Trinh) và **Phạm Thị Kim Oanh** (THPT Nguyễn Hiền) giành giải Nữ sinh hồn nhiên. Giải Gương mặt khả ái thuộc về **Ngô Thị Thu Thủy** (ĐH Kiến Trúc), Giải Nụ cười ấn tượng thuộc về sinh viên **Nguyễn Thị Thu Hương** (ĐH Duy Tân)...



Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa trao giải nhì (ảnh Nam) cho Đỗ Trọng Anh Vũ (PTTH Trần Phú)

Ngoài ra, Ban Tổ Chức còn trao giải Clip ý nghĩa cho tác phẩm “*Dấu chân Tình nguyện*” của Trương Thành Nam, giải Video Ấn tượng thuộc về “*Giấc mơ có thật*” và “*Góc khuất*” . “*Khoảng lặng sau Thành phố*” giành giải Video được nhiều người yêu thích nhất.

Xen kẽ giữa các phần trao giải là những tiết mục văn nghệ đặc sắc của sinh viên Duy Tân. Những bài hát về tình yêu, tuổi trẻ lần lượt được trình diễn. Đặc biệt, tại buổi trao giải các thí sinh và toàn thể khán giả còn được giao lưu với vị khách mời danh dự - Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa-Phó tổng thư ký Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Tp. Đà Nẵng, người viết ca khúc và kịch bản văn học cho nhạc nền pháo hoa năm 2011 vừa qua. **Để đáp lại lòng yêu mến của khán giả, nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa đã hát tặng toàn thể hội trường bài hát “*Tình yêu Đà Nẵng*” do chính anh sáng tác.** “*Tôi rất ấn tượng với cuộc thi do các bạn tổ chức, lâu lắm rồi tôi mới trở lại Duy Tân. Những hình ảnh, những thước phim của các bạn sẽ là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục sáng tác trong thời gian tới. Sẽ có những ca khúc mới dành tặng các bạn*” - nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa chia sẻ. **Càng bất ngờ hơn khi buổi lễ còn có sự xuất hiện của ca sĩ nhí người Ý gốc Việt Kiara.** Khi giai điệu đầu tiên của “*Hello Việt Nam*” vang lên cũng là lúc cả khán phòng nín lặng. Lời tự tình của những người con đất Việt tha hương một lần nữa khiến bao người xúc động. “*Một Phạm Quỳnh Anh thứ 2 đang đứng trước chúng ta*”- đó là lời bàn luận của nhiều khán giả khi Kiara kết thúc bài hát.



Ca sĩ nhí Kiara với bài hát Hello Việt Nam

Chương trình khép lại trong niềm vui vỡ òa của các thí sinh đoạt giải cùng toàn thể những người làm chương trình. Đây thực sự là một sân chơi để toàn thể học sinh-sinh viên thành phố Đà Nẵng thể hiện sự tự tin của mình trước ống kính cũng như trong cuộc sống. **“160 thí sinh là 160 gương mặt đẹp, hầu hết các bạn đều xứng đáng. Tuy nhiên vì số lượng giải có hạn, chúng tôi chỉ trao giải cho những thí sinh xuất sắc nhất. Chúng ta hãy cùng chúc mừng các bạn đạt giải đêm nay và hẹn các bạn còn lại trong cuộc thi khác. Đây là cuộc thi mang tính tiền lệ, ngôi nhà chung Đại học Duy Tân: [Facebook Đại học Duy Tân](#), [Diễn đàn Sinh viên Đại học Duy Tân](#) sẽ là địa chỉ đáng tin cậy, là sân chơi bổ ích dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên”**, ThS. Nguyễn Lưu Diệp Ánh, Phó Giám Đốc Trung Tâm Truyền Thông & Tiếp Thị, Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu tại chương trình.



Hình lưu niệm trong đêm trao giải

Được biết, cuộc thi “*Nét đẹp HS-SV qua Ống kính*” được tổ chức trên Facebook Đại học Duy Tân từ tháng 03/2011 đến ngày 10/04/2011. Thời gian bình chọn bắt đầu từ 12h ngày 10/04/2011 đến ngày 12h ngày 12/05/2011. Có gần 200 tác phẩm bao gồm ảnh cá nhân, Clip ảnh và Video của Học sinh-sinh viên trên địa bàn Tp.Đà Nẵng đăng ký dự thi. Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến mười hai triệu sáu trăm ngàn đồng.

(Truyền Thông)